



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๕๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
มุกดาหาร ถ. วิวิธสุการ ต. มุกดาหาร  
อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้  
วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่เหมาะสม  
กับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเหมาะสำนักงานศูนย์วิจัย และให้  
คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ  
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาส  
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา  
บัดนี้ การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วโดยทางโครงการได้จัดทำหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่าง  
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ปีที่ ๑ - ๓ ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ  
สอนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของโรงเรียนได้

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการ  
การดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้  
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล  
โดยสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR CODE ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือที่เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐาน  
การศึกษา ([https://academic.obec.go.th/images/document/1618978434\\_d\\_1.pdf](https://academic.obec.go.th/images/document/1618978434_d_1.pdf))

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โสห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒ ต่อ ๒๕

QR CODE คู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ  
แบบไม่ใช่คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล



<https://1th.me/SaTSG>